



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2553

กตราคาร่วงกราว-โรงสีพินกำไรพุ่งปลิ้น แฉพ่อค้าแสบลือขายข้าว 2 ล.ตัน

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน นายกิตติมงคลศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย และอดีตนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวถึงกรณีการปล่อยข่าวลือว่ารัฐบาลจะขายข้าวในสต็อกจำนวน 2 ล้านตัน จนเป็นสาเหตุให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำลงว่า เป็นไปได้ว่าการปล่อยข่าวนี้เป็นกรวางแผนจากพ่อค้า โรงสีข้าว และนักการเมือง ที่ต้องการให้โครงการประกันรายได้ของรัฐบาลล้มเหลว เพื่อหันกลับไปหาโครงการรับจำนำข้าวแบบเดิม ซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาข้าวเปลือกในประเทศลดลงไป บางแห่งถึงตันละกว่า 6,000 บาท ทำให้มีโรงสีข้าวบางกลุ่มได้ประโยชน์ซื้อของถูก จากนั้นเมื่อราคาข้าวลดลงก็มีมือบขานาเกิดขึ้นทันที เหมือนกับเตรียมการจัดตั้งไว้แล้ว เพราะลำพังขานาไม่น่าจะมีความพร้อมก่อนมือบ และมีเครื่องเสียงพร้อม อีกทั้งก็มีโครงการประกันรายได้ที่จะได้รับราคาขายข้าวที่ตันละ 10,000 บาท ขานาสามารถอยู่ได้ เนื่องจากต้นทุนจากราคาปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชไม่ได้ขยับขึ้น

"ราคาข้าวตกลงยังทำให้ผู้ที่เข้าไปลงทุนซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดชิคาโก สหรัฐ ได้รับประโยชน์ เพราะการเข้าลงทุนซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้าในช่วงราคาถูกจะทำกำไรในช่วงราคาเริ่มขยับสูงขึ้น โดยหลังมีข่าวออกมาส่งผลให้การซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ชิคาโก ร่วงลงมา เชื่อว่าหลังจากนี้ราคาข้าวจะค่อยๆ ขยับดีขึ้น เนื่องจากข่าวลือดังกล่าวไม่ใช่ความจริง และทางคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีมติชัดเจนว่าจะยังไม่ขายข้าว 5 แสนตันออกมาจากรัฐบาล ซึ่งจะช่วยลดการเพิ่มชีพพลายข้าวในตลาด และลดความตื่นตระหนกลงไปได้ แต่ราคาข้าวคงจะไม่เพิ่มขึ้นสูงเท่ากับในช่วงเดือนม.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดได้รับรู้ว่าในช่วงเดือนมี.ค.นี้ จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังออกมา รวมทั้งเวียดนามและอินเดียก็มีผลผลิตข้าวฤดูใหม่ออกมา" นายนิพนธ์ กล่าว

สำหรับปริมาณการส่งออกข้าวในเดือนมี.ค. และเม.ย. มีแนวโน้มจะต่ำกว่าเดือนก.พ. เนื่องจากคำสั่งซื้อข้าวจากผู้ส่งออกรับมาน้อยลง ด้วยจากเดิมผู้ส่งออกข้าวหวังว่าจะประมูลซื้อข้าวรัฐบาลที่ราคาต่ำ และจะนำมาเฉลี่ยต้นทุนที่ซื้อไว้ราคาสูงก่อนหน้าแล้วนำไปส่งออก แต่เมื่อรัฐบาลไม่ขายข้าวออกมาทำให้แข่งขันกับเวียดนามได้ยาก คาดว่าจากที่เคยส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 7-8 แสนตัน ก็จะลดลงมาเหลือ 3-4 แสนตัน

อย่างไรก็ตาม หากมองปัจจัยเรื่องสภาพภูมิอากาศ ในช่วงเดือนมี.ย.-ก.ค. ซึ่งเป็นช่วงของการเริ่มทำนาปี มีการพยากรณ์ว่าปีนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์เอลนีโญ ซึ่งเริ่มมีสัญญาณของภาวะภัยแล้งเกิดขึ้นแล้วขณะนี้ และหากเกิดขึ้นจริงจะทำให้ประเทศผู้ผลิตข้าวในแถบเอเชียมีปัญหาเรื่องน้ำและจะผลิตข้าวได้ลดลง ทั้งไทย เวียดนาม อินเดีย และจีน หากเป็นเช่นนั้นก็มีแนวโน้มจะทำให้ราคาสูงขึ้น และอาจจะสูงได้เท่ากับในช่วงปี'51 หรืออาจจะสูงเพราะปีนี้อินเดียไม่สามารถส่งออกข้าวได้ ในขณะที่ปี'51 อินเดียส่งออกข้าวได้ แต่กำหนดเพดานราคาส่งออกขั้นต่ำเอาไว้

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งถึงสถิติการส่งออกข้าวในเดือนม.ค.53 ว่า ส่งออกได้ 7.02 แสนตัน มูลค่า 443 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 14,566 ล้านบาท ส่วนราคาส่งออกเฉลี่ยตันละ 630 เหรียญสหรัฐ ส่วนเดือนก.พ.53 คาดจะส่งออกลดลงอีกที่ 6.5 แสนตัน

ที่มา ข่าวสด

คลังขอรุม.เกือบ 3 พันล้าน ใช้จ่ายเก็บข้าว 1.5 ล้านตัน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 2 มี.ค. กระทรวงการคลัง ได้เสนอให้ที่ประชุมขยายเวลาการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวนาปรังปี 2551 เดิมสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มี.ค. 2552 มาเป็นให้สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2553 พร้อมขอให้ ครม.อนุมัติจัดสรรงบกลางปี 2553 สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพิ่มเติมวงเงิน 2,963.44 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารโครงการและค่าชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร และจัดสรรให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นค่าใช้จ่ายรับฝากข้าวเปลือกและออกใบประทวนสินค้า ค่าเช่าสถานที่ ค่าตรวจสอบคุณภาพข้าว และค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง แจ้งว่าสาเหตุที่ต้องขยายเวลาการปิดโครงการไปถึงวันที่ 31 มี.ค. 2553 เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถระบายข้าว ในสต็อก 5 แสนตัน และไม่สามารถชำระหนี้คืนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตามระยะเวลาโครงการ ขณะที่การระบายข้าวสารในโครงการจำนำข้าวนาปรังปี 2551 เหลืออยู่ 1.55 ล้านตัน ยังไม่มีความชัดเจนทำให้เป็นภาระกับรัฐบาล

แหล่งข่าวกล่าวว่า ครม.ได้มีมติเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2551 รวม 5 ครั้ง เช่น มติ ครม.ให้เปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือก การแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกเหนียวตกต่ำ การเพิ่มเป้าหมายรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2551 การปรับเพิ่มเป้าหมายการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2551 ครั้งที่ 2 ส่งผลให้การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกมีปริมาณทั้งสิ้น 4.15 ล้านตัน มีเกษตรกรเข้าร่วม 3.17 แสนราย ต้องใช้งบดำเนินการทั้งสิ้น 3,976.71 ล้านบาท ส่วนจำนวนเงินกู้ที่รัฐบาลกู้เงินจาก ธ.ก.ส.มาใช้โครงการรับจำนำเป็นเงิน 5.45 หมื่นล้านบาท ได้ระบายข้าวออกไป 6.6 แสนตัน

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์เห็นด้วยกับการอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาโครงการ พร้อมทั้งเสนอว่า กรณีที่โครงการรับจำนำสินค้าเกษตรทุกโครงการที่ ครม. หรือคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) หรือคณะกรรมการนโยบายมาตรการและช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) สิ้นสุดโครงการ แต่ไม่สามารถระบายผลผลิตได้ ยังมีภาระหนี้สินกับธ.ก.ส.อยู่ ธ.ก.ส.สามารถเบิกค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

แหล่งข่าวกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้ ธ.ก.ส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง หากมีค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนสามารถขอชดเชยคืนจากรัฐได้อยู่แล้ว

แหล่งข่าวกล่าวว่า การประชุม กขช.สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีนายไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้หารือถึงกรณีมีข่าวว่ารัฐบาลจะระบายข้าว 2 ล้านตัน ทำให้ราคาข้าวตกต่ำลงมาก เป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายให้ประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุม นายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวในที่ประชุมว่า ขณะนี้รัฐบาลต้องแบกรับภาระในการเก็บรักษาข้าวในสต็อกของรัฐบาล 5-6 ล้านตัน เช่น ค่าเช่าโกดัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินปีละไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านบาท แต่ถุกนายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ เลขานุการนายกรัฐมนตรี ได้ตอบโต้กลับทันทีด้วยท่าทีที่ไม่พอใจ โดยระบุว่าข้าวลือที่ออกมาทำให้ประเทศชาติเสียหายมากกว่าค่าเก็บข้าว 5 พันล้านบาท

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีด้านการเกษตร กล่าวว่าหากรัฐบาลยังไม่สามารถระบายข้าวในสต็อกออกไปได้ จะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบค่าบริหารจัดการ ค่าโกดังเก็บข้าวเดือนละ 200 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นภาระหนักที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ ดังนั้นหากมีเวลาและราคาที่เหมาะสม ตนเห็นด้วยที่รัฐจะต้องระบายข้าวออก เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

พาณิชย์เคาะอั้งอิงข้าวชดเชย 926 บาทต่อตัน

นายบรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอั้งอิงข้าว ได้กำหนดราคาอั้งอิงข้าว ที่จะใช้ชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรสำหรับวันที่ 1-15 มี.ค. โดยข้าวเปลือกเจ้า 5% ราคาอั้งอิงตันละ 9,074 บาท ชดเชย 926 บาท จากราคาประกัน 10,000 บาท ข้าวปทุมธานี ราคาอั้งอิงตันละ 11,313 บาท ไม่ต้องชดเชยเพราะสูงกว่าราคาประกันที่กำหนดไว้ 11,000 บาท และข้าวเหนียว ราคาอั้งอิงตันละ 10,665 บาท ไม่ต้องชดเชยเพราะสูงกว่าราคาประกันที่กำหนดไว้ 9,500 บาท นอกจากนี้ การที่รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดตั้งโต๊ะซื้อข้าว 8 จังหวัด เชื่อว่าจะแก้ปัญหาให้ชาวนาได้แน่นอน โดยจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการนำข้าวมาขายให้รัฐบาล

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เห็นชอบในการไม่ระบายข้าว 5 แสนตัน ตามที่กระทรวงพาณิชย์ไปต่อรองราคา และภายหลังจากนี้ 3-4 เดือน กระทรวงพาณิชย์จะไม่เปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไป ตามนโยบายของนายไทรรงค์ สุวรรณศิริ รองนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นช่วงที่ข้าวฤดูกาลใหม่จะออกสู่ตลาด

"อีก 2-3 เดือนต่อจากนี้ ข้าวฤดูกาลใหม่จะออกสู่ตลาดแล้ว รัฐบาลไม่เปิดประมูล เพราะไม่อยากให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ ผู้ส่งออกก็ต้องไปหาซื้อในตลาดเอาเอง ซึ่งการไล่ซื้อข้าวแบบนี้ จะทำให้ราคาข้าวในตลาดสูงขึ้นได้ ส่วนข้าวในสต็อกรัฐก็ยังมีเก็บไว้ได้ ไม่น่ามีปัญหาอะไร" นางพรทิวา กล่าว

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังมีช่องทางอื่นที่จะเปิดขายข้าวในสต็อกได้อีก เช่น เปิดขายในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) หรือเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ยื่นขอซื้อเข้ามายังกระทรวงพาณิชย์ได้ ส่วนข้าวที่รัฐบาลตั้งโต๊ะรับซื้อจากเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาการขาดทุนนั้น จะนำมาขายในเอเฟทภายใน 30 วัน

ส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่มีการปล่อยข่าวว่ารัฐบาลจะเปิดขายข้าวในสต็อกจำนวน 2 ล้านตัน ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนั้น นางพรทิวา กล่าวว่า ต้องดำเนินการอย่างแน่นอน แต่ยังไม่รู้ว่า จะหาตัวคนปล่อยข่าวได้หรือไม่ น่าจะเป็นเรื่องยากที่จะหาตัวคนปล่อยข่าวให้ได้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ฉนวนจับมือเขมรรุกข้าวครบวงจร

ภายหลังจาก"ฐานเศรษฐกิจ"นำเสนอข่าวพาดหัว"ฉนวนแผนลึกยึดตลาดข้าวไทย"ฉบับวันที่ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2553 โดยสาระคือประเทศเวียดนามดอดกวันซื้อข้าวจากประเทศกัมพูชา และจังหวัดชายแดนประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศที่ 3 จนทำให้ตัวเลขการส่งออกข้าวเวียดนามจัดติดประเทศไทยแบบหายใจรดต้นคอ ทั้งนี้ ในปี 2552 เวียดนามมียอดส่งออก 6 ล้านตัน ขณะที่ไทยส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ตลาดข้าว โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ Oryza.com ว่า ล่าสุดเวียดนามและกัมพูชาร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนด้านข้าวขึ้นใช้ชื่อบริษัทว่า Cambodia-Vietnam Foods Company (Cavifoods) เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทพัฒนาและการลงทุนกัมพูชา (IDCC) ถือหุ้น 33% บริษัท Vinafood 2 ถือหุ้น 37% และบริษัท Green Trade ของกัมพูชาถือหุ้น 30% เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 264 ล้านบาท จำนวนที่ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยบริษัท Cavifoods จะลงทุนธุรกิจด้านข้าวตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บรักษา การส่งออก โดยจะสร้างโรงสีข้าวไซโลเก็บสำรองข้าว โรงงานขนมบ่ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รวมถึงระบบเครือข่ายการจัดจำหน่ายข้าว

นอกจากนี้ อีกหลายหน่วยงานของเวียดนามยังให้ความสำคัญการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว อาทิ สมาคมอาหารเวียดนาม เตรียมจัดตั้งกองทุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพข้าว โดยมีเงินทุนทั้งสิ้น 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ขณะที่สมาคมเกษตรกรส่วนกลางจะให้ความร่วมมือโดยให้สหกรณ์กู้เงิน

เพื่อสร้างโรงงานอบข้าวและสร้างโรงสีข้าวหรือโกดังเก็บข้าว ด้านกระทรวงการคลังจะจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเพื่อช่วยเกษตรกรและผู้ส่งออกข้าวในช่วงที่ราคาข้าวในตลาดโลกลดลงด้วย

"เวียดนามมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันยอดการส่งออกข้าวทุกวิถีทางมานานแล้ว แต่การดำเนินการครั้งนี้ถือว่ามีความชัดเจนและเป็นทางการขึ้น เป็นเรื่องที่เหมาะสมไม่ได้สำหรับประเทศไทย เพราะว่าการผลิตข้าวในกัมพูชาได้ต้นทุนต่ำแต่คุณภาพข้าวใกล้เคียงข้าวไทย เพราะฉะนั้นภายใน 5 ปีข้างหน้ามีความเป็นไปได้สูงที่เวียดนามจะเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแทนที่ประเทศไทย" นางสาวกอบสุขกล่าวและว่า

ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาคุณภาพข้าว และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเรื่องนี้เคยมีการหารือกันในกลุ่มผู้ส่งออกข้าว และว่ารัฐบาลน่าจะสนับสนุนการทำคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่ง (การทำเกษตรแบบมีพันธะสัญญา) โดยให้เอกชนสนับสนุนเกษตรกรปลูกและรับซื้อคืน เพราะจะทำให้ควบคุมคุณภาพข้าวได้ หรืออีกทางหนึ่งคือใช้พม่าเป็นฐานการผลิตข้าวให้กับประเทศไทย และไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวให้กับพม่าเพราะต้นทุนผลิตในพม่ายังต่ำอยู่ อย่างไรก็ตาม เวลานั้นคงยังเข้าไปไม่ได้เพราะพม่ายังปิดประเทศอยู่

นางสาวกอบสุข กล่าวต่อไปว่า สมาคมอาหารเวียดนาม รายงานปริมาณการส่งออกข้าวของเวียดนาม ปี 2552 มีปริมาณส่งออก 6.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่ส่งออกได้ 4.67 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 29.35% ในจำนวนนี้พบว่าการส่งออกข้าวขาวเพิ่มขึ้น 26.59% ข้าวหอมเพิ่มขึ้น 59.50% ข้าวเหนียวเพิ่มขึ้น 187% ปลายข้าวขาวลดลง 70% และเดือนมกราคม 2553 การส่งออกข้าวขาวและข้าวหอมของเวียดนามยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงคือข้าวขาวเพิ่มขึ้น 20% ข้าวหอมเพิ่มขึ้น 255% ส่วนข้าวเหนียวและปลายข้าวลดลง 89% และ 94% ตามลำดับ

สำหรับตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของเวียดนาม มีข้อนำสังเกตว่าตลาดมาเลเซีย สิงคโปร์ ฮองกง เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก โดยปี 2552 เวียดนามส่งออกข้าวไปมาเลเซียเพิ่มขึ้นถึง 55% จากปี 2551 สิงคโปร์เพิ่มขึ้น 437% ฮองกงเพิ่มขึ้น 640% นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่าปริมาณการส่งออกข้าวของเวียดนามเติบโตในตลาดอาเซียนซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยเช่นเดียวกันนั้น สะท้อนชัดว่าขณะนี้ไทยได้สูญเสียตลาดอาเซียนให้กับเวียดนาม

ด้านนายมนัส ห้วยหงษ์ทอง นายกสมาคมโรงสีข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2553 คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) มีมติให้กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกนาปรัง นอกฤดูการผลิตที่ผลผลิตออกมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 290,000 ตัน ในพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่สุโขทัย พิษณุโลก สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. เป็นต้นไป จนกว่าราคาข้าวจะเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกนาปรังความชื้น 15% เกวียนละ 10,000 บาท ความชื้น 25% เกวียนละ 8,403 บาท ความชื้น 28% เกวียนละ 7,900 บาท

ช่วงเย็นของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้หารือร่วมกับนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งแจ้งให้ทราบว่าข้าวเปลือกที่ได้จากการตั้งโต๊ะรับซื้อจะนำมาซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) แต่เนื่องจากการซื้อขายข้าวเปลือกผ่านเอเฟทยังกำหนดรายละเอียดไม่แล้วเสร็จไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ข้าว มาตรฐานข้าว ดังนั้น ทางโรงสีจึงกำหนดแนวทางการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวโดยโรงสีที่เข้าร่วมโครงการนี้จะรับซื้อข้าวเปลือกตามราคาอ้างอิงตามช่วงเวลาที่เหมาะสมกำหนดราคาอ้างอิงกำหนดออกมา แล้วให้เกษตรกรรับเงินสดเศษส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงกับราคาประกันรายได้จากรัฐบาล โดยข้าวเปลือกที่รัฐบาลตั้งโต๊ะซื้อฝากเก็บไว้กับโรงสี อัตราค่าฝากเก็บตันละ 55 บาท และโรงสีสามารถซื้อคืนได้ตามราคาอ้างอิง และโรงสีจะวางเงินค้ำประกัน 50% ของมูลค่าข้าวที่รับซื้อ และโรงสีค้ำประกันตนเอง ซึ่งทางรองนายกฯได้รับข้อเสนอนี้เพื่อหารือกับกรมการค้าภายในอีกครั้งหนึ่ง

นายนิสิต เมฆอรุณวัฒนา ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการ กขช.มีมติให้จังหวัดพิษณุโลกตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ได้เปิดจุดรับซื้อ 3 จุด โดยราคาที่รัฐตั้งโต๊ะซื้อกับราคาตลาดไม่แตกต่างกันมาก กล่าวคือราคาที่รัฐซื้อข้าวสดตันละ 7,300-7,500 บาท ข้าวแห้งตันละ

9,800 บาท ขณะที่ราคาตลาดข้าวสดตันละ 6,500 บาท ข้าวแห้งตันละ 9,000-9,300 บาท แต่ราคาตลาดที่เกษตรกรขายให้กับโรงสีได้รับเงินสดทันทีราคาที่ไม่แตกต่างกันมากคาดว่าชาวนาจะขายให้กับโรงสีมากกว่า
ที่มาฐานเศรษฐกิจ

กช.ยกเลิกประมูลข้าว 5 แสนตันย่ำช่วง 4 เดือนไม่ระบายสต็อกข้าว

นายไทรรงค์ สุวรรณศิริ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดรับซื้อข้าวนาปรังนอกฤดูกาลในเดือน กพ. จำนวน 2.9 แสนตัน จากเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย สุพรรณบุรี อยุธยา และพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.นี้เป็นต้น เพื่อแก้ราคาข้าวที่ตกต่ำกว่าราคาอ้างอิง โดยกำหนดรับซื้อข้าวความชื้น 15 % ที่ราคา 10,000 บาทต่อเกวียน, ความชื้น 25% ราคา 8,403 บาทต่อเกวียน และ ความชื้น 28% ราคา 7,900 บาทต่อเกวียน จนกว่าราคาในตลาดจะเท่าหรือสูงกว่าราคาอ้างอิง

อย่างไรก็ตาม ยังได้มอบหมายให้นางพรทิภา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ไปจัดทำรายละเอียดการขอยกเลิกประมูลข้าว 5 แสนตันเพื่อให้ กชช. พิจารณายกเลิกการประมูลอย่างเป็นทางการ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์รายงานว่ามีผู้ที่จะประมูลได้เสนอราคาต่ำจึงไม่เป็นที่พอใจมากนัก ดังนั้น ขอยืนยันว่าภายใน 3-4 เดือนข้างหน้ารัฐบาลจะไม่มีการขายข้าวในสต็อกเด็ดขาด เพื่อผลักดันให้ราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูง เพราะหากรัฐบาลไม่ระบายข้าวจะทำให้ผู้ส่งออกหันไปซื้อข้าวจากเกษตรกรแทน

ทั้งนี้ ยอมรับว่าหลังจากมีกระแสข่าวรัฐบาลจะยกเลิกการประมูลข้าว 5 แสนตัน ทำให้ราคาข้าวในตลาดปรับราคาขึ้นอีก 500 บาทต่อตันแล้ว จึงอยากให้เกษตรกรรอดทนอีกสักระยะก่อน เพราะเชื่อว่าหลังจาก 1-2 เดือนข้างหน้าราคาคงปรับตัวสูงเหมือนเดิม และในปีนี้อาจไม่ต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากได้รับรายงานจากทูตไทยในประเทศต่าง ๆ พบว่า มีหลายประเทศประสบปัญหาการปลูกข้าวได้น้อยกว่าเป้าหมาย และต้องการซื้อข้าวไทยอีกมาก

“ราคาข้าวที่ตกต่ำส่วนหนึ่งมาจากกระแสการปล่อยข่าวว่ารัฐบาลจะระบายข้าว 2 ล้านตัน รวมถึงข้าวที่ออกมาช่วงนี้เป็นนอกฤดูกาล เพราะเกษตรกรบางพื้นที่ต้องปลูกข้าวก่อนกำหนดเพื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำท่วม แต่เมื่อถึงเวลาจริงน้ำก็ไม่ท่วม ดังนั้นในการแทรกแซงราคาข้าวรัฐบาลจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากโรงสีในพื้นที่ ช่วยรับซื้อข้าว ซึ่งรัฐบาลจะฝากไว้ไม่เกิน 30 วันก่อนที่จะนำไปขายในตลาดเกษตรล่วงหน้า (เอเฟต)” นายไทรรงค์ กล่าว

ส่วนการตรวจสอบผู้ที่ปล่อยข่าวว่ารัฐบาลจะระบายข้าวอีก 2 ล้านตันส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ำนั้น ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแหล่งที่มา หากพบว่าบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีมีโทษคุกไม่ต่ำกว่า 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท เพราะถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างความผันผวนราคาสินค้าจนเกิดความเสียหาย.

ที่มา สำนักข่าวไทย

ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ อคส.-อ.ต.ก.เพื่อตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือก

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลาการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ด้วยการให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรตามราคาอ้างอิงที่กำหนดใน 3 จังหวัด คือ นครสวรรค์ พิษณุโลก และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 8 จุด เพื่อหวังดึงราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำลงในปัจจุบัน ธ.ก.ส.จึงได้ปล่อยกู้ให้กับ อคส.และ อ.ต.ก. วงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 2.5 เพื่อเป็นทุนรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในช่วงนี้

นายลักษณะ กล่าวว่ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ราคาข้าวอยู่ที่ 10,164 บาท/ตัน แต่ลดเหลือ 9,868 บาท/ตัน ในขณะที่ เนื่องจากเกษตรกรได้นำข้าวมีความชื้นสูงออกมาขาย เพราะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวจึงถูกโรงสีกดราคาจากค่าความชื้นถึง 1,500 บาท/ตัน รวมถึงกระแสข่าวความไม่ชัดเจนของการระบายข้าวในสตอกของรัฐบาล แต่เมื่อทุกอย่างมีความชัดเจน คาดว่าจะดึงราคาข้าวปรับสูงขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ปัญหาไม่ให้เกษตรกรเร่งนำข้าวออกมาขายในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เนื่องจากมีความชื้นสูง เพราะต้องการเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัว ผู้จัดการ ธ.ก.ส.กล่าวว่า ธ.ก.ส.จึงได้เปิดโครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรด้วยการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลา 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับฝากข้าว และจ่ายค่าเก็บรักษาข้าวให้ ธ.ก.ส.เป็นเงิน 1,000 บาท/ตัน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 2553 ส่วนในภาคใต้ รับฝากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2553 โดยปัจจุบันมีเกษตรกรร่วมโครงการถึง 31,796 ราย ปริมาณข้าวรับฝาก 800,000 ตัน เป็นเงินกู้ 2,955 ล้านบาท

นายลักษณะ กล่าวด้วยว่า ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวและเริ่มออกสู่ตลาดของข้าวนาปรัง ทำให้ข้าวมีความชื้นสูงกว่าปกติ เกษตรกรจึงควรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางให้ถึงเวลาที่เหมาะสม หรือนำไปผึ่งแดดเพื่อลดความชื้น จะได้ข้าวคุณภาพดี และมองว่าแนวทางประกันรายได้เกษตรกรจะทำให้รัฐบาลหมดปัญหาในการระบายข้าวในสตอกของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งปัญหาประมูลข้าวและราคาข้าวกระทบตลาดเมื่อรัฐบาลระบายข้าวออกมา อีกทั้งการใช้ อ.ต.ก.และ อคส.ตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวจากเกษตรกร จะเก็บไว้ในช่วงสั้น และต้องระบายให้เร็วที่สุดภายใน 1 ปี ไม่ให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ ทำให้ปัญหาระบายข้าวจะหมดไปในอนาคต

ที่มา สำนักข่าวไทย

เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-26 ก.พ.2553 มีจำนวน 324,625 ตัน มูลค่า 158.019 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีการส่งออก 624,910 ตัน มูลค่า 249.929 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 26 ก.พ. 2553 มีจำนวน 678,691 ตัน มูลค่า 322.088 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีการส่งออก 925,963 ตัน มูลค่า 369.569 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) ได้เร่งให้บริษัทสมาชิกดำเนินการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรจำนวนประมาณ 1 ล้านตันข้าวสาร หรือประมาณ 2 ล้านตันข้าวเปลือกในช่วงฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (winter-spring) ซึ่งกำลังออกสู่ตลาดและได้ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดอ่อนตัวลง โดยคาดว่าจะมีผลผลิตในฤดูนี้ออกสู่ตลาดประมาณกว่า 10 ล้านตันข้าวเปลือก ในขณะที่เดียวกันผู้ส่งออกก็ได้ออกมาเรียกร้องให้ธนาคารจัดหาสินเชื่อให้กับผู้ส่งออกเพื่อนำไปซื้อข้าวจากเกษตรกรด้วย

ทางด้านสมาคมอาหารแห่งเวียดนาม ได้ระบุว่าราคาเพดาน (An export floor price) ที่สมาคมประกาศสำหรับข้าว 5% นั้นยังคงอยู่ที่ 440 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ข้าว 25% นั้นอยู่ที่ 420 เหรียญสหรัฐต่อตัน อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าข้าวบางรายให้ความเห็นว่า การกำหนดราคาดังกล่าวเพื่อที่จะรักษาระดับราคาข้าวไม่ให้ตกต่า นั้น อาจจะส่งผลในทางตรงกันข้าม เพราะหากเวียดนามไม่ปรับลดราคาส่งออกก็จะทำให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากแหล่งอื่นก็เป็นได้

รัฐบาลเวียดนามออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ว่า นายเหงียน ตัน ตุง นายกรัฐมนตรีของเวียดนาม ได้สั่งการให้รัฐมนตรีทุกกระทรวง และเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการควบคุมราคาสินค้าทุกประเภท เพราะวิตกกังวลว่า หากไม่เร่งดำเนินมาตรการดังกล่าว อาจทำให้ประเทศเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อได้ในปีนี้

แถลงการณ์ของรัฐบาลเวียดนาม ระบุว่า กระทรวงต่างๆ รวมถึง กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง ต้องดำเนินการอย่างจริงจังในการตรวจสอบปริมาณสินค้าในตลาดและความต้องการสินค้าที่จำเป็นประเภทต่างๆ อาทิเช่น ข้าว น้ำมัน ปุ๋ย ซีเมนต์ และเหล็ก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าเหล่านี้จะไม่ขาดตลาดที่อาจจะส่งผลให้ราคาสินค้าทะยานสูงขึ้นจนควบคุมไม่ได้

ทั้งนี้ นายดุงได้เรียกร้องให้ธนาคารกลางเวียดนามเร่งออกนโยบายทางการเงินที่จะช่วยควบคุมภาวะเงินเฟ้อ และสร้างหลักประกันด้านสภาพคล่องในระบบธนาคาร ทั้งยังสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังต้องคุมเข้มด้านการบริหารจัดการ ราคาสินค้าและลงโทษบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ทั้งที่เป็นรายย่อยและองค์กรต่างๆ ที่กักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร

ก่อนหน้านี้ หนังสือพิมพ์ไซง่อน เทียบ ที หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจของเวียดนาม รายงานโดยอ้างคำพูด นายเลอ ดิง โดन्ह อดีตนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากกระทรวงวางแผนและการลงทุนของเวียดนามที่ระบุว่า อัตราเงินเฟ้อปีใหม่ของเวียดนาม จะสูงกว่าเป้าที่รัฐบาลกำหนด 7% โดยอิงข้อมูลเศรษฐกิจช่วงเดือนม.ค.และก.พ. ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวเพราะราคาน้ำมัน ไฟฟ้า และน้ำประปาที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเงินต้องอ่อนค่าลง และการยกเลิกมาตรการจูงใจด้านภาษีบางประเภท

ขณะที่ ดัชนีราคาผู้บริโภคของเวียดนาม ทะยานขึ้นไป 8.46% ในเดือนก.พ.จากปีก่อนหน้านี้ ถือเป็น การปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 10 เดือน ส่งผลให้ทางการเวียดนาม คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัว 6.5% ในปีนี้ จาก 5.3% ในปี 2552

ที่มา Riceonline.com และกรุงเทพธุรกิจ

อินเดีย

กระทรวงการคลัง (The Finance Ministry) ระบุว่า รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการเคลียร์คลังเก็บสินค้า ซึ่งมีการเก็บสต็อกธัญพืชไว้เป็นจำนวนมาก เพราะรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาธัญพืชเหล่านี้ และเป็นภาระของรัฐบาลที่จะต้องจัดสรรงบประมาณมาใช้ในการดำเนินงานเหล่านี้

ทั้งนี้จากการที่คาดการณ์ว่าในปีการผลิตนี้จะมีผลผลิตข้าวสาลีมากถึง 80.3 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจะทำให้สต็อกข้าวสาลีของรัฐบาล ณ วันที่ 1 เม.ย. มีจำนวนมากถึง 14.7 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าความต้องการขั้นต่ำหรือ บัฟเฟอร์สต็อกประมาณ 2 เท่า ในขณะที่คาดว่าสต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ต.ค. จะมีมากถึง 11.5 ล้านตันซึ่งมากกว่า บัฟเฟอร์สต็อกที่กำหนดไว้ที่ 7.2 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

ฮ่องกง

สำนักงานส่งเสริมการค้า ณ เมืองฮ่องกง รายงานภาวะการนำเข้าข้าวของฮ่องกงในช่วงเดือนมกราคม 2553 โดยฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวในเดือนมกราคม 2553 จำนวน 35,835.33 ตัน โดยนำเข้าจากไทย จำนวน 26,340.7 ตัน สัดส่วน 73.5% รองลงมาประเทศจีน 6,070.1 ตัน (16.9%) เวียดนาม 3,065.7 ตัน (8.6% มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง) ออสเตรเลีย 190.3 ตัน (0.5%) อินเดีย 62.6 ตัน (0.2%) สหรัฐอเมริกา 33.7 ตัน (0.1%) ญี่ปุ่น 29.4 ตัน (0.1%) และปากีสถาน 23.0 ตัน (0.1%)

ทั้งนี้ ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ ปัจจุบันทั้งหมดรวม 29,149.18 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (Whole rice) 23,755.05 ตัน และอื่นๆ (other) อีก 5,394.13 ตัน

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพีซอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) เปิดเผยว่า การประมูลซื้อข้าวขาวเมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมารัฐอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 209,000 ตัน โดยไม่มีการเปิดเผยราคาที่ประมูลได้ในครั้งนี้ มีกำหนดส่งมอบในเดือน ก.ค.-ส.ค. ศกนี้ โดยบริษัทเวียดนามที่ประมูลได้คือ Vinafood ซึ่งประมูลได้จำนวน 90,000 ตัน บริษัทส่งออกของไทยที่ประมูลได้คือ Chaiyaporne ซึ่งประมูลได้จำนวน 60,000 ตัน บริษัท Archer Daniels Midland Co. (ADM) ของสหรัฐประมูลได้จำนวน 29,000 ตัน และบริษัท Ameropa จากปากีสถานประมูลได้ 30,000 ตัน ทั้งนี้ ในปีนี้อิรักมีความต้องการนำเข้าข้าวประมาณ 1.2 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

